

คำถามจากผู้ถือหุ้นในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นั้น บริษัทฯมิได้เปิดให้มีการถามตอบในที่ประชุมฯ ซึ่งเป็นมาตรการ Covid-19 จึงรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ดังนี้

ชื่อผู้ถาม	คำถาม	คำตอบ
นายนิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา	1. Covid -19 มีผลกับบริษัทอย่างไร	สถานการณ์ Covid-19 ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2020 บริษัทฯยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯได้มีมาตรการรองรับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของปีไว้แล้ว
	2. ตอนนี้การผลิตมีการกระจายตัวของลูกค้าอย่างไร	ปัจจุบันลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯมีจำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 87 ของยอดขายของบริษัทฯ
	3. Covid -19 มีผลกับยอดการสั่งผลิตของลูกค้าแค่ไหน	สำหรับปริมาณคำสั่งผลิตในช่วงของ Covid-19 ที่ระบาดในช่วงต้นปีทางบริษัทฯยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากสินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ยังมีความต้องการของตลาดอยู่ และยังมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
	4. จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาค่าขาดทุนของบริษัทลูก (Malee) เพิ่มเติมอย่างไร	สำหรับบริษัทร่วม (Malee) ได้มีแผนงานที่เน้นในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงกระบวนการทำงานในทุกส่วนงาน ซึ่งจะเห็นได้จากส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมของปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จำนวน 43.35 ล้านบาท
นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา	5. บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่จำนวนกี่ราย คิดเป็นยอดขายกี่เปอร์เซ็นต์ของบริษัท	ปัจจุบันลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯมีจำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 87 ของยอดขายของบริษัทฯ
	6. บริษัทฯใช้งบลงทุน (Capex) ปี 2020 เท่าไหร่	Capex ของปี 2020 – 2021 บริษัทฯประมาณการไว้ที่จำนวน 90 ล้านบาท ซึ่งอาจจะมีการปรับลดตามความเหมาะสม
	7. เพราะเหตุใดจึงต้องลงทุนทั้งที่ Under Utilize capacity	การลงทุนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อลดต้นทุนในการผลิต และเป็นการรองรับคำสั่งผลิตของลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นตามแผนงานในอนาคต
	8. บริษัทตั้งเป้าการเติบโตในส่วนของรายได้ปี 2020 กี่เปอร์เซ็นต์	บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในปี 2020 ในอัตราที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้การเติบโตของรายได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจในอนาคตด้วย

	9.	สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น Covid, ราคาน้ำมันที่ลดลง, ส่งผลต่อการดำเนินการบริษัทอย่างไร	สถานการณ์ Covid-19 ยังไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท แต่ในขณะเดียวกัน บริษัท ได้มีมาตรการรองรับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แต่ในส่วนของค่าน้ำมันที่ลดลงจะทำให้ต้นทุนในการผลิตของบริษัทลดลงบางส่วน
นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์	10.	แนวโน้มของธุรกิจปี 2563 เป็นไปในทิศทางใด ไวรัส Covid -19 กระทบต่อผลการดำเนินงานมากน้อยเพียงไร และยอดขายในปี 2563 จะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปี 2562 หรือไม่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์	สำหรับแนวโน้มของธุรกิจปี 2563 ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในอัตราที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้การเติบโตดังกล่าวขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจในอนาคต ในส่วนของผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 บริษัทมีมาตรการรองรับ ไว้แล้วเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
นางรัตนา ตันสกุล (รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	11.	ค่าเฉลี่ยสินค้าเสื่อมสภาพ จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ในหน้า 80 สามารถบริหารให้ลดลงได้เกินครึ่งหนึ่งของปี 2561 อยากรทราบว่าเป็นอนาคตจะสามารถทำให้มูลค่าลดลงไปกว่านี้ได้หรือไม่ และเหตุผลที่ปี 2562 สามารถลดได้มากเพราะอะไร	ค่าเฉลี่ยสินค้าเสื่อมสภาพเป็นการตั้งสำรองในส่วนของวัตถุดิบ และวัสดุหีบห่อ ซึ่งบางส่วนบริษัทสามารถเรียกเก็บชดเชยคืนจากลูกค้าจากค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่หมดอายุดังกล่าวได้ และในอนาคตเนื่องจากบริษัทมียอดคำสั่งผลิตเติบโตขึ้นจำนวนมากบริษัทฯ จะพยายามบริหารจัดการสินค้าเสื่อมสภาพให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทให้น้อยที่สุด
	12.	ขอทราบความคืบหน้า และแผนการจัดการปัญหาของเงินลงทุนของบริษัทใน ในบริษัท เปอร์โต กัสซูแลนด์ แอ็ด ยู แอล แลนด์ จำกัด ประเทศฟิลิปปินส์ ภายหลังจากการตั้งสำรองค่าเผื่อต่อมูลค่าเงินลงทุนทั้งจำนวน	ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหาในเงินลงทุน บจ.เปอร์โต กัสซูแลนด์ แอ็ด ยู แอล แลนด์ ทางบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และภาษีอากร เพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับทางบริษัทต่อไป
	13.	เหตุการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่อย่างไร ทั้งทางตรงและทางอ้อม	จากสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด และทางบริษัทมีมาตรการรองรับต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต